

# ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๘.๔/ว๗๗๘๒



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน (ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา) และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ช่วยเหลือนักเรียนคนละ ๒,๐๐๐ บาท) โดยสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้ว นั้น ในการนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้จัดจ้างกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (ทริส และ สวค.) ติดตามประเมินผลโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ได้แก่ นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง และครูผู้ปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดการเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน

กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา

โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๘

อีเมล student.dev@mhesi.go.th

## รายละเอียดการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

๑. โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน

- ผู้ตอบแบบสอบถาม : นิสิตนักศึกษา จำนวนสถาบันอุดมศึกษาละ ๓ - ๕ คน



๒. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ผู้ตอบแบบสอบถาม

- ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต/ศูนย์เด็กเล็ก/วิทยาลัยชุมชน จำนวนแห่งละ ๓ - ๕ คน
- ครู/อาจารย์ ในโรงเรียนสาธิต/ศูนย์เด็กเล็ก/วิทยาลัยชุมชน จำนวนแห่งละ ๒ - ๓ คน

